



ผลงานบริการวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2557-2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี





ผลงานบริการวิชาการ
ประจำปีพุทธศักราช 2557-2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

การบริการวิชาการ เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น ผ่านโครงการบริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรมด้านการบริหาร การดำเนินงานห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดในชุมชน ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน เขต 11 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการดำเนินงานห้องสมุด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของห้องสมุดกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ผลงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลงานบริการวิชาการ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมระหว่างปีพุทธศักราช 2557-2563 ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นผลงานที่บุคลากรทุกคนของสำนักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วม ด้วยความมุ่งมั่น และปรารถนาให้โรงเรียนและหน่วยงานที่รับบริการได้รับประโยชน์เพื่อการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกคนที่มาใช้บริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมษายน 2563

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(1)
สารบัญ	(2)
มีการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง	1
มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	4
มีบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน	31
มีกิจกรรมการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ	36
จัดทำวิทยบริการสาร	36
รายงานประจำปี	52
เผยแพร่การจัดกิจกรรมบริการวิชาการบนเว็บไซต์	54
จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	74
หลักฐานเชิงประจักษ์	75
มีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน/ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัด	93
ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามหลักของวงจรคุณภาพ "PDCA"	93
การวางแผน (Plan = P)	94
การปฏิบัติ (Do = D)	120
การตรวจสอบ (Check = C)	137
การปรับปรุงแก้ไข (Action = A)	216
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชน เขต 11	248
ผลงานได้รับรางวัล/เกียรติคุณ ด้านการบริการวิชาการ	270

ผลงานบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการด้านบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้

1. มีการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด การกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ กับโรงเรียนและหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ของห้องสมุดในท้องถิ่น และโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารและการให้บริการของห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการห้องสมุดของชุมชน เขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประสานความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 ได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ 2557-2563 ณ ปัจจุบัน)